

**UBND HUYỆN VĂN LÂM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 735 /PGDDĐT-KHTC
V/v bảo đảm an ninh trật tự
Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các
Lễ hội đầu xuân năm 2022

Văn Lâm, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện.

Thực hiện Công văn số 2355/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 13/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên về việc mở đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị với nội dung, biện pháp phù hợp; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok, ... để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cảnh giác; kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng chức năng, để tạo sự lan tỏa trong nhà trường và trong xã hội.

2. Rà soát, nắm tình hình các vụ tranh chấp, khiếu kiện (nếu có) tại đơn vị để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu phá hoại, kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối chính trị, không để bị động, bất ngờ. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh đề phòng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo...), các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy; các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (nhất là các loại pháo), tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm (tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết).

3. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác quản lý, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự... không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và xử nghiêm hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại nhà trường. Thực hiện tốt các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy, nổ lớn trong những ngày Tết Nguyên đán tại đơn vị.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có các hành vi vi phạm giao thông.

5. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức cho học sinh tự nguyện ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại pháo, không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài đang công tác giảng dạy tại đơn vị (nếu có).

** Lưu ý: Đề nghị các trường mầm non công lập triển khai Công văn này đến các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn xã, thị trấn./.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo, CV PGDDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

